



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวธนิศา จันทร์ไทย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๑๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๑๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุพิชชา पुलพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๓. นางสาวอนุชิตา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาวอนุชธิดา กมล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางสาวกมลนาถ มั่งชู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๘๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๘๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๕	นางสาววิภาวรรณ ใจชื่อตรง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุพลันท์ กิตติคุณ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวธนิศา จันทร์ไทย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๑๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๒๓๔๒๙๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวธนิศา จันทร์ไทย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๑๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบแตกกระจายที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
 ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๓๙ ปี สถานภาพสมรสคู่ นับอลิศาสาสนาพุทธ มาโรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ เนื่องจากปวดหลังและสะโพก ๑ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล ให้ประวัติ ๑ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่งกรายนชกับรถยนต์ หลังกระแทกพื้น มีอาการปวดสะโพกและหลัง ขยับไม่ได้ จึงมาโรงพยาบาล มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จากการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ วินิจฉัยว่าเป็นกระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบแตกกระจาย (Burst Fracture L๑) รั่วใต้ดูแลที่หอผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๗ น. HN : ๒๒๐๙๘/๕๕ AN : ๒๐๕๓๘/๖๐ สัญญาณชีพแรกจับอุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ก่อนผ่าตัดผู้ป่วย มีความวิตกกังวล เกี่ยวกับการผ่าตัด ประสานกับแพทย์ผู้ทำผ่าตัด วัตถุประสงค์แพทย์ พยาบาลวิสัญญี พยาบาลห้องผ่าตัดร่วมดูแล โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค การผ่าตัดและการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (posterior -decompression with Fusion instrument T11-L2) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๑๕ น. ภายใต้อาการระงับความรู้สึกทั่วไป ผู้ป่วยสูญเสียเลือดระหว่างทำผ่าตัดประมาณ ๕๐ มิลลิลิตร ภายหลังกลับจากห้องผ่าตัดอุณหภูมิ ร่างกาย ๓๗.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้ง ต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไป ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนทาง หน้ากากอัตราการไหล ๑๐ ลิตรต่อนาที วัดสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดและท่อระบายเลือด ให้การพยาบาลโดยการเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเวลา ๒๒.๐๐ น. พบว่าผู้ป่วยมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ๓๗ เปอร์เซ็นต์ ดูแลให้สารน้ำ Acetar 1,000 มิลลิลิตรทางหลอดเลือดดำ อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มีอาการปวดแผลผ่าตัด วัดระดับความเจ็บปวด (Pain score) ได้ ๑๐ คะแนน ดูแลให้ยาแก้ปวดด้วยยา morphine ขนาด ยา ๒ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา หลังได้รับยาแก้ปวด วัดระดับความเจ็บปวด (Pain score) ได้ ๓ คะแนน สามารถนอนหลับได้ อาจเกิดการติดเชื้อจากการมีแผลผ่าตัด ประเมินสภาพ

บาดแผล บันทึกลับ และปริมาณสิ่งคัดหลั่งที่ออกจากแผล แนะนำการดูแลแผลไม่ให้ถูกน้ำ ดูแลให้ยา ปฏิชีวนะตามการรักษา อาจเกิดการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ ดูแลความสะอาดบริเวณที่ใส่สายสวนปัสสาวะด้วยน้ำสบู่เข้า และเย็น ดูแลความสะอาดหลังขับถ่าย จัดวางถุงรองรับปัสสาวะให้ต่ำกว่าระดับ กระเพาะปัสสาวะ ภายหลังจากนำสายสวนปัสสาวะออก ๓ วัน ผู้ป่วยไม่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ภายหลังจากที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด มีปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัด โดยปรึกษานักกายภาพบำบัด สอนวิธีการลุกเดินที่ถูกวิธี โดยให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ผู้ป่วยสามารถลุกเดินโดยใช้อุปกรณ์พยุงหลัง ได้ดีในวันที่ ๔ หลังผ่าตัด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด อาการปวดลดลง แผลผ่าตัดแห้งดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยได้กลับบ้านในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. รวมระยะเวลาอยู่ในการดูแล ๙ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบแตกกระจายที่ได้รับการผ่าตัด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบแตกกระจายและการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดได้ถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบแตกกระจาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้และข้อมูลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบแตกกระจายที่ได้รับการผ่าตัด ทั้งในระยะก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัดและการวางแผนจำหน่าย
 ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวหักแบบแตกกระจาย